

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการประชุม สปก.ตร.สน.

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุม Warroom

ประธานการประชุม : พล.ต.ท.รณศิลป์ ภูสาระ ผบ.ช.ศชต./ผบ.ศปก.ตร.สน.

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	ให้ตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุของคดีที่เกิด สถิติข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง ก่อนรายงานข้อมูลให้หน่วยในสังกัดทราบ	ประธาน	ผอ.๒
๒	กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมทีมนมยูงลา และ หจก.พีระศิลา ในพื้นที่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จว.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ สาเหตุเป็นการกระทำของกลุ่ม ผกร. ในพื้นที่ ดังนั้นจึงเร่งรัดให้สืบสวนติดตามขยายผล โดยนำสำนวนคดีที่ยังตำรวจในพื้นที่ สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา ซึ่งคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามในการก่อเหตุ และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ ๒.๑ ให้มีการฝึก อส. หรือกำลังภาคประชาชนในพื้นที่ สภ.ลำใหม่ เพื่อสามารถดูแลตนเองและช่วยป้องกันรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้ ๒.๒ กำชับทุก สภ. หากเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ใด ให้ สภ.พื้นที่ใกล้เคียง ตั้งด่านตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ จำกัดเสรีในการหลบหนีของกลุ่ม ผกร. ทั้งในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยให้จัดชุด รปภ. คุ่มกันจุดตรวจด้วย ๒.๓ ให้ ผบก.ภ.จว.ยะลา และ งานสืบสวนคดีความมั่นคงและคดีพิเศษ ศปก.ตร.สน. ดูแลการสืบสวน และติดตามขยายผลจับกุมกลุ่ม ผกร. มาดำเนินคดีให้ได้	ประธาน	ทุกหน่วย ภ.จว.ยล. งานสืบสวนคดีความมั่นคงฯ
๓	กรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายสมแอ ดอเลาะ นายก อบต. ปิยามมิ่ง เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ให้ ผบก.ภ.จว.ยะลา ปิดตานี นราธิวาส และ ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน. ตรวจสอบจัดทำข้อมูลคู่ขัดแย้งทางการเมืองของแต่ละพื้นที่ หากพบข้อมูลดังกล่าวให้ป้องกันปรามไว้ก่อน และกรณีเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวให้สืบสวนติดตามขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว	ประธาน	ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สท.
๔	เนื่องจากในหัวงที่ผ่านมากลุ่ม ผกร. ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหลายคดี และเป็นอาวุธปืนที่เคยก่อเหตุในหัวงปี ๕๗ ได้นำกลับมาก่อเหตุอีกครั้งในปี ๕๙ - ๖๐ และก่อเหตุระเบิดคนหาของป่าในพื้นที่ ๓ จชต. ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร	ประธาน	ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สท. ผอ.๒
๕	กรณีเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ในพื้นที่ สภ.ยิงอ จว.นราธิวาส เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน ยิงนายปกรณ์ ลิปิการวงศ์ เสียชีวิต ขณะที่นางกิตติยาฯ ภรรยาได้วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน ทำให้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว จึงกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ ๕.๑ มอบหมายให้ พล.ต.ต.ทงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบ.ช.ศชต. และ ผกก.ปพ.ศชต. แนะนำการจัดและวางกำลังพลประจำด่านตรวจต่าง ๆ ในพื้นที่เขตชุมชนให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ๕.๒ ให้ ผบก.ภ.จว.ยะลา ปิดตานี นราธิวาส รอง ผบก. ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม และ ทน.สภ. ทุกหน่วย ตรวจสอบการวางแผนกำลังพลประจำจุดตรวจต่าง ๆ ให้เหมาะสม มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน สามารถปฏิบัติการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม มีจิตใญ่รุกรบ และป้องกันช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ ๕.๓ การตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติการร่วมกับหน่วยกำลังอื่น ๆ เช่น อส. ทหาร ทหารพราน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้มอบหมาย ทน.ชุด เป็นผู้ควบคุมสั่งการสามารถสั่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจนั้นได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ ๕.๔ เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ ว่ามีสิ่งบอกเหตุ หรือวัตถุต้องสงสัยหรือไม่ ดูแลสถานที่ให้ปลอดภัย รวมทั้งระมัดระวังตัวในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ดูแลปกป้องประชาชน ๕.๕ ให้ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีคนร้ายมาโจมตีด่าน หรือเกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง จะดำเนินการอย่างไร ๕.๖ ให้นำรถยนต์หุ้มเกราะมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกครั้งที่เกิดเหตุในพื้นที่จะต้องมีการตั้งด่านตรวจและมีกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่บนถนนเพื่อจำกัดเสรีในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม	ประธาน พล.ต.ต.ทงศักดิ์	ภ.จว.ยล. ปน. นธ. ภก.ปพ.

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
	๕.๗ หากพบว่าหน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติตามสั่งการได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ตำรวจในลักษณะดังกล่าว จะพิจารณาความบกพร่อง และรายงานให้ ผบ.ตร. ทราบ		
๖	เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๐ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอารี กะตะ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณ แอ่งน้ำกลางทุ่งนา บ้านบือเงาะ ม.๑ ต.บาเงาะ อ.บาเงาะ จว.นราธิวาส และได้นำอาวุธปืน .๔๕ ของผู้เสียชีวิต ไปด้วย ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบกับญาติผู้เสียชีวิตว่ามีกระสุนปืน หรือปลอกกระสุนปืน ที่เก็บไว้ที่บ้านหรือไม่ เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม	ประธาน	ภ.จว.นธ.
๗	ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุของกลุ่ม ผกร. ในพื้นที่ โดยเฉพาะเหตุใช้อาวุธปืนยิง เนื่องจากกลุ่ม ผกร. ต้องการตอบโต้การปฏิบัติเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ประธาน	ทุกหน่วย
๘	ให้ ศพฐ.๑๐/ศนต.จชต. ส่งผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ DNA ผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน และให้ ผบก.ภ.จว.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เร่งรัดติดตามความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ	ประธาน	ภ.จว.ยล. ปน. นธ. ศนต.จชต.
๙	ให้นำผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่มีความเชื่อมโยงกับ คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมะยา บุโร เสียชีวิต และ น.ส.อัสนะห์ หามะบูเกะ ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณสวนยางพารา บ้านสามร้อยไร่ ม.๑๑ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา ไปตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีใดบ้าง และสามารถออกหมายจับใคร ได้บ้าง ให้รายงานผลให้ทราบภายในวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.	ประธาน	กมส.
๑๐	เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๐ เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ อ.จะนะ จว.นราธิวาส ให้ พฐ. ตรวจสอบพิสูจน์ Tool Mark เหล็กเส้นตัดท่อนที่ตรวจยึดได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม ผกร. กลุ่มใดหรือไม่	ประธาน	ศนต.จชต.
๑๑	ให้ตรวจสอบว่าได้นำงบประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้รับจาก คปต. ไปซ่อมแซมบำรุง ฐานปฏิบัติการของ ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานให้ทราบ	ประธาน	ภ.จว.ยล. ปน. นธ.
๑๒	ให้ทุกหน่วยตรวจสอบ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สามารถปฏิบัติการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันที	พล.ต.ต.คัชชา	ทุกหน่วย
๑๓	เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๐ มีการจับกุมผู้ต้องคดียาเสพติดรายใหญ่ จำนวน ๔ คน ในพื้นที่ อ.กงหรา จว.พัทลุง ให้การว่าเป็นคนในพื้นที่ อ.เทพา จว.สงขลา และ อ.แว้ง จว.นราธิวาส จะนำผ่านจังหวัดนราธิวาส เพื่อไปส่งให้ในประเทศมาเลเซีย ดังนั้นจึงให้ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส และ ขปส.ศชต. ประธาน ผกก.๓ ปส.๔ ตรวจสอบข้อมูล และสืบสวนติดตาม ขยายผลกวาดล้างขบวนการผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ จชต. และรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบ	พล.ต.ต.สุทธิชาติ	ภ.จว.นธ. ขปส.ศชต.
๑๔	ให้ระมัดระวังเรื่องข้อมูลข่าวสาร เช่น คลิปจากกล้องวงจรปิดกรณีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ปราบกฏาว่าสื่อมวลชน นำออกไปเผยแพร่อย่างรวดเร็ว อย่างทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๕	ให้นำข้อสั่งการต่าง ๆ ไปกำชับประชุมชี้แจงการปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากไปตรวจเยี่ยมหน่วยและพบว่าผู้ได้บังคับบัญชา ไม่ทราบข้อสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติที่ได้ให้ไว้ จะพิจารณาข้อบกพร่องของ หน.หน่วย นั้น ๆ	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๖	กำหนดให้จัดงาน "วันสถาปนา ศชต. ครบรอบ ๘ ปี" ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.พ.๖๐ ณ ศชต.	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๗	องค์การ OIC มีกำหนดเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ก.พ.๖๐ ดังนั้นจึงให้เพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน จำกัดเสรี และกีดตันกลุ่ม ผกร. ไม่ให้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๘	ให้ กก.สส.ภ.จว.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ดำเนินการพิสูจน์ทราบเครือข่าย กลุ่ม ผกร. ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และงานสืบสวนคดีความมั่นคงฯ กรณีพิสูจน์ทราบเครือข่ายกลุ่มใหม่ได้ ให้ส่งข้อมูลให้หน่วยในพื้นที่ด้วย เพื่อขยายผลสืบสวนติดตามไปยังเครือข่ายกลุ่มใหม่ในพื้นที่	ประธาน	ภ.จว.ยล. ปน. นธ. งานสืบสวนคดีความมั่นคงฯ
๑๙	ตัวชี้วัดระดับ หน.สภ. ประกอบด้วย การสูญเสียกำลังพลของหน่วย จำนวนเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การปฏิบัติการเชิงรุก และการพัฒนาหน่วย	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๐	การรายงานเหตุการณ์มี ๓ ช่องทางคือ ทางไลน์ โทรศัพท์ และรายงานเอกสารพร้อมความคืบหน้า และสาเหตุของคดีให้ชัดเจน	ประธาน	ทุกหน่วย

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
	<b>กำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ผ่านมา ดังนี้</b>		
๒๑	เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๙ ให้ทุกหน่วยสำรวจ ตรวจสอบเส้นทาง จุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ท่อลอด ที่สูงข่ม ที่ปารก เพื่อลดการสูญเสียกำลังพล	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๒	เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๙ ให้นำข้อมูลข่าวแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผกร. ที่ได้รับจาก ผอ.๒ ฯ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผนป้องกันรักษาความปลอดภัย ซึ่งเคยแจ้งเตือนกรณีคนร้ายจะนำรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไปประกอบระเบิดเพื่อก่อเหตุคาร์บอม และในวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ได้ก่อเหตุสำเร็จในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ดังนั้นจึงให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้คนร้ายก่อเหตุในพื้นที่ได้	ประธาน	ทุกหน่วย
๓	เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ จัดทำแผนเผชิญเหตุของแต่ละ จว. แล้วรายงานให้ ผบช.ศชต. ทราบ เพื่อลงไปตรวจสอบซักซ้อมแผนฯ	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๔	เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ ให้ทุก สภ. ทำการยิงและเก็บปลอกกระสุนปืนของผู้ได้บังคับบัญชาทั้งที่เป็นของส่วนตัว และที่เบิกรับสิ่งของหลวงไว้ที่ สภ. ของตนเอง โดยระบุว่าอาวุธปืน เป็นของผู้ใด และหมายเลขอะไร โดยให้ ศพฐ.๑๐ จัดเจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับแต่ละ สภ. ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๘ ก.พ.๖๐		
๒๕	เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙ จากเหตุคนร้ายพยายามจะก่อเหตุระเบิดบริเวณใกล้ฐานทหารพราน จึงกำชับให้ที่ตั้งฐาน นพพ., สภ. และ ศชต. ทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และหากพื้นที่ใดเป็นแหล่งชุมนุมห้ามให้จอดยานพาหนะ ใกล้ ๆ ที่ตั้ง รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๖	เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ ให้ตรวจสอบท่อลอด จุดสูงข่ม จุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งต้นไม้และหญ้ารก หากพื้นที่ใดมีหญ้ารกให้ทำลายหญ้าไปชิด และให้ประสานบริษัทเอกชนในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้หันกล้องออกไปทางถนน	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๗	เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง จึงให้ทุกหน่วยจัดทำแผนเผชิญเหตุ และจัดกำลังพลตรวจตราบนถนน เพื่อป้องกันการก่อเหตุของกลุ่ม ผกร.	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๘	เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๙ ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ ๓ รูปแบบ คือ การโจมตีที่ตั้งตนเอง การโจมตีพื้นที่ตนเอง และการโจมตีพื้นที่ใกล้เคียง ว่ามีวิธีการตอบโต้ได้อย่างไร	ประธาน	ทุกหน่วย
๒๙	เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ ให้ดำเนินการตามมาตรการตอบโต้ป้องกันที่ตั้งตามที่ได้สั่งการไว้ และแจ้งเตือนผู้ได้บังคับบัญชาให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และหากหน่วยใดสามารถดำเนินการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ จะพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้ต่อไป	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๐	เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ ให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุของกลุ่ม ผกร. โดยใช้ระเบิดเพลิงวางบริเวณ สถานที่สำคัญย่านการค้า เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๑	เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙ พื้นที่ จว.ปัตตานี มีเหตุคดีความมั่นคงลดลง แต่ยังคงให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัด รวมทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๒	เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ มีข่าวแจ้งเตือนว่ากลุ่ม ผกร. เตรียมการก่อเหตุลอบวางระเบิด และลอบยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๓	เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ ให้ติดตามสืบค้นหาเสาการ์ดเลนที่ถนนที่คนร้ายขโมยไป	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๔	เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ ให้เตรียมแผนป้องกันที่ตั้ง และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ เมื่อมีการโจมตีที่ตั้ง	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๕	เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ ให้เตรียมแผนป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการติดตามจับกุมคดียาเสพติด	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๖	เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ข่าวแจ้งเตือนการโจมตีที่ตั้งฐานปฏิบัติการในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๗	เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๐ ข่าวแจ้งเตือนการโจมตีฐานปฏิบัติการ นพพ. ที่อ่อนแอ ในพื้นที่ สภ.สุโหงโกล - ลก สภ.ตากใบ สภ.สุโหงปาตี และสภ.แว้ง จว.นราธิวาส โดยให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการถูกโจมตีที่ตั้ง	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๘	เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ให้เฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนเป้าหมายอ่อนแอ	ประธาน	ทุกหน่วย
๓๙	เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๐ เนื่องจากมีข่าวแจ้งเตือนการโจมตีที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง จึงให้ทุกพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ	ประธาน	ทุกหน่วย

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุม สปก.ตร.สน.	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	เมื่อผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพ ให้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้ต้องสงสัยไปตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่	ประธาน	ชถ.๒
๒	ปรับปรุงหลักสูตรจู่โจม ให้เพิ่มทักษะทางยุทธวิธีการตอบโต้ และยิงปืน ให้มีประสิทธิภาพ มีจิตใจรุกรบกล้าเผชิญเหตุ สามารถปฏิบัติการในสถานการณ์จริงได้	ประธาน	กก.ปพ.
๓	เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ นสต. ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย	ประธาน	ศฝร.
๔	เตรียมความพร้อมสนามฟุตบอล เพื่อเป็นลานจอด ฮ. โดยให้ตัดสนามหญ้าเป็นตัวอักษร "ทรงพระเจริญ"	ประธาน	ฝอ.๔
๕	เนื่องจากคำสั่งของ พงส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ชุดปัจจุบันใกล้ครบกำหนดในเดือน มี.ค.๖๐ จึงให้เร่งรัดเสนอขอสับสนุน พงส. ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. ไปยัง ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาจัดกำลังพลทดแทน	ประธาน	ฝอ.๑

ร.ต.ท.หญิง

บันทึก

(ณัฐรินทร์ ชุตินันท์พัฒนาปัญญากร)

รอง สว.๖ ปฏิบัติหน้าที่ งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

พ.ต.ท.

ตรวจ/รับรอง

(วิทวัส ปราบกรี)

รอง ผกก.๖ พรท.ท.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

รายงานการประชุม ศปก.ตร.สน.  
วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุม Warroom

ประธาน

พล.ต.ท.รณศิลป์	ผู้สวาระ	ผบช.ศชต./ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.พุทธิชาติ	เอกฉันท	รอง ผบช.ศชต./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.มณฑล	เงินวัฒนะ	รอง ผบช.ศชต./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.คัชชา	ธาดาศาสตร์	รอง ผบช.ศชต./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.ทองศักดิ์	วังสุภา	รอง ผบช.ศชต./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.ชัยศักดิ์	เอื้อกฤดาธิการ	ผบก.ศพฐ.๑๐/หน.ศนต.จขต.
พล.ต.ต.ปราบพาล	มีมงคล	ผบก.อก.ศชต./หน.อกส.ศปก.ตร.สน.
<u>การประชุมทางไกล</u>		
พล.ต.ต.กฤษฎา	แก้วจันดี	ผบก.ภ.จว.ยะลา
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์	เฉลิมศรี	ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พล.ต.ต.มนัส	ศึกษมัต	ผบก.ภ.จว.นราธิวาส
พล.ต.ต.สมเกียรติ	เนื่อทอง	ผบก.ตชต.ภาค ๔
พ.ต.อ.ธีรศักดิ์	ไชโยธา	รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา (ศปก.ภ.จว.สงขลา สน.)
พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์	ดาตะนันท์	ผกก.ตชต.๔๔
ร.ต.อ.จตุพล	ประเคนคะชา	รอง สว.๖/กก.๗ บก.ทล.
<u>ผู้มาประชุม</u>		
พ.ต.อ.แสวงแม่	สาและ	รอง ผบก.สส.ศชต./รอง หน.สสส.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.ไพโรจน์	สุชี	รอง ผบก.ตชต.ภาค ๔/กกล.ตชต.จขต.
พ.ต.อ.อรินทร์	เดชาธรรอมร	รอง ผบก.๖/ผบ.ชค.รพศ.สสน.ศชต.
พ.ต.อ.เอกลักษณ์	ดีรุ่งโรจน์	นายแพทย์(สบ ๔)๖/หน.ชต.รพ.ตร.
พ.ต.อ.ณัฐพงศ์	คงเอียง	นวท.(สบ ๔)กนฝ.ศพฐ.๑๐/ศนต.จขต.
พ.ต.อ.จงใจรักษ์	คงเผ่า	ผกก.บก.สส.ศชต./หน.ฝอ.ศอ.ปส.ศชต.
พ.ต.อ.ลูกมาน	บาเกาะ	ผกก.ฝอ.ศฝร.ศชต./สฝร.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.สุรินทร์	ชุมวรธายี	ผกก.(สอบสวน)๖/กมส.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.สักรินทร์	บำเพ็ญสมัย	รรท.ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ศชต./หน.งาน นผ.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.หญิง ศันศันย์	พันธ์ชาติรี	ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.ศชต./หน.งาน กร.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.กัมพล	พลภักดี	ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ศชต./หน.งาน กง.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.กิตติเชษฐ์	ศักยภาพวิชานนท์	ผกก.ฝอ.๑๐ บก.อก.ศชต./หน.ทน.ศปก.ตร.สน.
ว่าที่ พ.ต.อ.สุทัศน์	ปัญจนางศัชัย	ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ศชต./หน.งาน กบ.ศปก.ตร.สน.
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วีริพรรณ	ศรีเทพ	ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.ศชต./หน.งาน วน.ศปก.ตร.สน.
ว่าที่ พ.ต.อ.พรหมพัฒน์	สนิทศรี	ผกก.ปพ.ศชต./หน.สพ.ศปก.ตร.สน./ทก.ฉก.นบพ.กกล.ตร.จขต.
พ.ต.ท.วิวัฒน์	ปราบกรี	รอง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ศชต./งาน กพ.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.ท.เทพวิชฌ	จอมไตรภพ	รอง ผกก.๖/ฝอ.๒ บก.อก.ศชต./งาน ขว.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.ท.สมนึก	ยอดมณี	รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ศชต./นายตำรวจเวรอำนาจการ
พ.ต.ท.หญิง พรจันท์	แก้วเลิศประเสริฐ	รอง ผกก.๖ รรท.ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ศชต./งาน งป.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์	คงแก้ว	รอง ผกก.๖ รรท.ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.ศชต./งาน สสน.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์	ทองหงส์	รอง ผกก.๖/ฝอ.บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท.หญิง บุปผา	ศรีสาย	พยาบาล(สบ ๓)๖/งานการแพทย์ ศปก.ตร.สน.
พ.ต.ท.กฤติภุทร์	หนูช่วย	สว.กก.ชด.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท.อัปถุย์ฮาลิม	ดีอริระ	สว.กก.ชด.๒ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ท.อัชชัย	พงศ์มานะวุฒิ	สว.๖/งานสืบสวนคดีความมั่นคง๖
พ.ต.ท.รุ่ง	แก้วบัวดี	สว.๖/กก.สส.๑ บก.สส.ศชต.
พ.ต.ต.รุจนภาคย์	หนูจันทร์แก้ว	สว.๖/กก.สส.๒ บก.สส.ศชต.
ร.ต.อ.บุญส่ง	สุขเหมือน	รอง สว.๖/ศวบ.ศปก.ตร.สน.
ร.ต.อ.ยุทธนา	พรโพธิ์	นักบิน(สบ ๑)งกบ.บ.ตร./บ.ตร.ยะลา
ร.ต.ท.กิตติโชค	บุญปก	รอง สว.๖/นายร้อยตำรวจเวรรักษาการณ์
ร.ต.ท.มารุต	วังคะฮาด	รอง สว.(ป.)ส.รพ.หาดใหญ่ กก.๓ บก.รพ./ศปก.ส.รพ.หาดใหญ่